

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THỦY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2089 /UBND-NCPC

Bình Thủy, ngày 30 tháng 7 năm 2019

V/v phối hợp trả lời câu hỏi của độc giả
Trần Thuận Hùng và Nguyễn Thanh Thảo

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhận được Công văn số 2745/VPUB-TTĐT và Công văn số 2751/VPUB-TTĐT ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc nhắc nhở phối hợp trả lời câu hỏi của độc giả Trần Thuận Hùng và Nguyễn Thanh Thảo.

Qua xem xét nội dung Công văn số 2745/VPUB-TTĐT và Công văn số 2751/VPUB-TTĐT ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy có ý kiến như sau:

- Đối với câu hỏi của độc giả Trần Thuận Hùng đề nghị trả lời vị thửa đất số 1111 tờ bản đồ số 3, tọa lạc phường Long Tuyền có nằm trong quy hoạch của thành phố không. Tuy nhiên không cho biết rõ là thông tin quy hoạch xây dựng hay quy hoạch sử dụng đất, mục đích xem quy hoạch để sử dụng vào mục đích gì.

- Đối với câu hỏi của độc giả Nguyễn Thanh Thảo đề nghị trả lời tại vị trí thửa đất số 93, tờ bản đồ số 10 có được cho lên thổ cư không. Tuy nhiên, không cho biết thông tin thửa đất ở phường nào thuộc quận Bình Thủy nên không thể cung cấp thông tin được.

Hiện nay trên địa bàn quận Bình Thủy đang quản lý hệ thống bản đồ quy hoạch xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, để xem và cung cấp thông tin cho người dân biết để thực hiện thủ tục về đất đai và xây dựng. Do đó, để đảm bảo việc cung cấp chính xác thông tin cho độc giả Nguyễn Thanh Thảo, Trần Thuận Hùng đề nghị độc giả Nguyễn Thanh Thảo, Trần Thuận Hùng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND&UBND quận để được hướng dẫn, trả lời theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy trả lời đến Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, VVD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuấn